

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3300/UBND-TCKH**

V/v thực hiện một số nhiệm vụ điều hành ngân sách cuối năm 2016 và chuẩn bị hồ sơ phục vụ thảo luận dự toán ngân sách 2017.

*Triệu sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2016*

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của huyện 10 tháng vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực, có một số chỉ tiêu thu đã hoàn thành dự toán cả năm, thu trên địa bàn ước đạt 93,8 tỷ đồng bằng 72,1% dự toán; chi ngân sách ước đạt 88,1% dự toán, đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách thời gian qua vẫn còn những hạn chế yếu kém, một số chỉ tiêu thu khó hoàn thành dự toán ảnh hưởng đến điều hành chi theo dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, khắc phục những hạn chế, yếu kém và chuẩn bị cho công tác xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2017, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1. Về thu ngân sách:**

- Tập trung kiểm tra, rà soát các khoản thu, sắc thu tại xã (bao gồm khoản thu hoa lợi công sản, thu thầu ki ốt chợ, phí, lệ phí, thu khác ngân sách và khoản thu đóng góp của nhân dân,...) từ đó có giải pháp đôn đốc thu, tận thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, nghiêm cấm việc thu để tọa chi tại xã mà không nộp KBNN (bao gồm cả số thu năm 2016, năm 2015 và của các năm trước còn tồn đọng); đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách tại xã được giao năm 2016;

- Kiểm tra, rà soát các nội dung nhận xét, kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch trong Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách xã năm 2015 với đơn vị và các kiến nghị, kết luận của thanh tra, kiểm toán, của các cơ quan đơn vị khác; đánh giá kết quả thực hiện, những nội dung đã thực hiện, nội dung chưa thực hiện, khó khăn, vướng mắc,... để đề ra biện pháp khắc phục ngay trong năm 2016; những đề xuất kiến nghị (nếu có); báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Căn cứ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND huyện phê duyệt, chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế đôn đốc các đối tượng trúng đấu giá nộp đầy đủ, kịp thời vào KBNN theo quy định; tập trung xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất mà UBND xã đã thu của các đối tượng và đã sử dụng chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước (nếu có).

- Tuyên truyền, vận động các đối tượng thực hiện đóng góp các quỹ (Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quỹ Quốc phòng - an ninh; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa,...) đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời theo quy định, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu huyện giao.

## **2. Về quản lý điều hành chi ngân sách:**

- Căn cứ vào khả năng thu để cân đối chi, thực hiện rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi cho phù hợp, tránh tình trạng mất cân đối, không để phát sinh công nợ; đảm bảo điều hành chi ngân sách một cách chủ động, tích cực, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ chính sách. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian và nộp kịp thời, đúng, đầy đủ các khoản đóng góp BHXH, BHYT,... theo qui định.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2016, vốn bổ sung các chương trình mục tiêu; hạn chế chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2017 (trừ trường hợp bất khả kháng); tập trung xử lý nợ đọng XDCB và thu hồi, thanh toán tạm ứng (bao gồm cả ứng chi thường xuyên).

- UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách của mình để chi phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh,... và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh khác theo đúng qui định.

Trường hợp cuối năm dự toán thu cân đối (không kể tiền sử dụng đất, các khoản đóng góp của nhân dân) không đạt dự toán, các địa phương trước mắt sử dụng 50% nguồn dự phòng để chủ động xử lý do hụt thu cân đối ngân sách (ưu tiên chi cho chế độ con người) và thực hiện việc giãn hoặc giảm chi một số nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách trong dự toán.

## **3. Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2017:**

Trong thời gian chờ dự toán thu và định mức chi của UBND tỉnh giao, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các khoản thu tại xã, các sắc thu từ thuế, phí, lệ phí theo qui định; các nhiệm vụ, nội dung, định mức chi, chế độ chính sách hiện hành, các hồ sơ, tài liệu liên quan...(có biểu mẫu báo cáo dự toán 2017 gửi qua địa chỉ gmail của phòng Tài chính - KH) báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/11/2016, để có cơ sở tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2017 báo cáo UBND huyện và HĐND huyện đảm bảo thời gian qui định.

Về thời gian thảo luận dự toán năm 2017 với các đơn vị, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ định mức chi thường xuyên, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, số dự toán thu - chi của tỉnh giao, chủ động phối hợp với Chi cục Thuế huyện thực hiện thảo luận với các địa phương theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện.  
Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về  
Phòng Tài chính - KH để phối hợp thực hiện./

Nơi nhận: *✓*

- Như trên (th/h);
- Chi cục Thuế (ph/h);
- Lưu: VT, TCKH.



**Lê Quang Hùng**

( 45 bản ghép mặt )